

TK เป้าสินเชื่อเช่าซื้อต่างประเทศโต 100% เปิดสาขาเพิ่มอีก 13 สาขา ต่างประเทศ 9 สาขา ในประเทศอีก 4 สาขา



TK เป้าสินเชื่อเช่าซื้อต่างประเทศโต 100% เปิดสาขาเพิ่มอีก 13 สาขา ต่างประเทศ 9 สาขา ในประเทศอีก 4 สาขา บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เดินหน้าตามแผนเพิ่มรายได้ด้วยการเร่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจต่างประเทศ ประกาศพร้อมเปิดสาขาเพิ่มอีก 6 แห่งในกัมพูชา ภายใน 2 เดือนจากนี้ รวมเป็น 12 สาขา ซึ่ตลาดเช่าซื้อในกัมพูชามีศักยภาพเติบโตสูง ปีนี้ลูกค้าเช่าซื้อจากต่างประเทศอย่างน้อยจะโตขึ้น 100% และมีมูลค่าเช่าซื้อประมาณ 1,800 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณ 20% ของลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งหมด โดยภายในปี 2562 ตั้งเป้าขยายสาขาในต่างประเทศรวม 9 สาขา แบ่งเป็น 6 สาขาในกัมพูชา และ 3 สาขาในสปป.ลาว เผยพร้อมเริ่มธุรกิจ Micro Finance ในเมียนมาทันทีที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ พร้อมกับเปิดสาขาในไทยอีก 4 แห่ง

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ทิศทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ TK คือการเร่งเพิ่มสัดส่วนลูกค้าเช่าซื้อจากบริษัทลูกในประเทศเพื่อนบ้าน ณ สิ้นปีมีลูกค้าเช่าซื้อจากต่างประเทศรวม 905.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 128% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ จะพร้อมเปิดสาขาเพิ่มอีก 6 แห่งในกัมพูชา และภายในปีนี้ยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มใน สปป. ลาวอีก 3 สาขา โดยจะใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายสาขาในต่างประเทศรวมประมาณ 20 ล้านบาท

“การเร่งขยายสาขาในต่างประเทศนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ TK ได้กำหนดไว้ในแผนงานระยะยาวในการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการเพิ่มรายได้และขนาดของธุรกิจในต่างประเทศ การขยายสาขาในกัมพูชาและลาวในปีนี้เป็น การขยายสาขาแบบเท่าตัวของทั้ง 2 ประเทศ จากที่ปัจจุบัน TK มี 6 สาขา ที่ Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Kampong Cham, Svayrieng และ Kampong Speu เราจะเปิดเพิ่มอีก 6 สาขา ที่ Kampong Thom, Kampot, Banteay Meanchey, Takao, Kampong Chanang และ Pursat รวมเป็น 12 สาขา” นางสาวปฐมา กล่าว

นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่า กัมพูชามีอัตราการเติบโตสูงและเป็นการเติบโตแบบมีเสถียรภาพ และยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกในอนาคต โดย TK กำลังเร่งดำเนินการตามแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้และลูกค้าเช่าซื้อจากต่างประเทศตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาในประเทศที่ TK ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว หรือการหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวว่า ธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ของ TK ในกัมพูชา ถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปีที่แล้วมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อ 144% และอัตราการเติบโตของรายได้ 199.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งธุรกิจในกลุ่มกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วน 78% ของธุรกิจต่างประเทศของ TK ทั้งหมด โดยปีนี้คาดว่าจะอัตราการเติบโตประมาณ 110% ในกัมพูชา สำหรับธุรกิจใน สปป. ลาว ถือเป็นอีกหน่วยธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง โดยมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อ 85% และอัตราการเติบโตของรายได้ 64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และคาดว่าปีนี้อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะเติบโตประมาณ 75% ส่งผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศของ TK ในกัมพูชาและ สปป.ลาว ในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ส่วนการขยายสาขาใน สปป.ลาว ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของภาคราชการใน สปป.ลาว ประกอบกับขนาดของตลาดที่เป็นไปตามจำนวนประชากรของประเทศซึ่งมีประมาณ 6.8 ล้านคน ดังนั้น TK ได้กำหนดการขยายสาขาให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของประเทศ โดยปัจจุบันมี 3 สาขา ที่เวียงจันทน์ หลวงพระบาง และสะหวันนะเขต ในปี 2562 จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ที่ปากเซ เชียงขวาง และอุดมชัย นายประพลกล่าว

“ธุรกิจใน 2 ประเทศนี้ มีหนี้เสียที่อยู่ในระดับต่ำที่ 0.66% และศักยภาพในการเติบโตสูง สำหรับแผนดำเนินธุรกิจในเมียนมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตประกอบกิจการ Micro Finance จาก Financial Regulatory Department (FRD) โดยมีการประสานงานระหว่าง TK กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยทันทีที่ได้รับใบอนุญาต TK พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจในทันที”

สำหรับทิศทางการขยายตัวของตลาดในประเทศนั้น คงต้องรอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และการจัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่ TK มีแผนจะเปิดสาขาในประเทศ 4 สาขา และได้เปิดไปแล้ว 1 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา นายประพล กล่าวทิ้งท้าย